

มาตรการประหยัดพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการประหยัดค่า
สาธารณูปโภค จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	มาตรการประหยัด
๑.	มาตรการประหยัดไฟฟ้า	<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานเปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสม ๒. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานให้ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง ๓. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส ๔. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ ๑ ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศทุกๆ ๖ เดือน ๕. สำหรับห้องประชุมควรเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณไม่เกิน ๑๐ - ๑๕ นาที และปิดทันทีเมื่อเสร็จการประชุมและไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศครบทุกตัว ๖. ห้ามข้าราชการและลูกจ้างประจำพักค้างคืนบนสำนักงาน <p>ไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปิดทุกครั้งเมื่อไม่มีคนทำงานบนห้องทำงาน ๒. เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ๓. ไม่ควรใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และควรติดตั้งหลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน ๔. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที และหลังเลิกใช้งาน ให้ถอดปลั๊กไฟและปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ๕. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ๖. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน ๗. เลือกใช้ขนาดห้องประชุมที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างทุกชนิดเมื่อเลิกประชุม ๘. การใช้ห้องน้ำให้ปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ ๙. ไฟฟ้าบริเวณถนน ทางเดิน หรือพื้นที่ที่ต้องติดไฟเพื่อความปลอดภัยกับช่วงเวลากลางคืนให้ติดสวิทช์ เปิด - ปิดอัตโนมัติ และหัวหน้าหน่วยงานต้องกำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบในการเปิด - ปิดไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวไม่ให้มีการเปิดไฟทิ้งไว้ ๑๐. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบดูแลการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

๒.	มาตรการประหยัดน้ำประปา	<ol style="list-style-type: none">๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังจากการใช้งานแล้ว๒. ช่วยกันสอดส่องดูแลการรั่วไหลซึมของน้ำ (หากพบการรั่วไหลให้แจ้งฝ่ายสถานที่ทันที)๓. การเปิดใช้ห้องน้ำวันหยุดราชการให้เปิดใช้เฉพาะที่จำเป็น๔. ซ่อมแซมชักโครกหรือก๊อกน้ำที่ชำรุดเพื่อไม่ให้น้ำรั่วไหล๕. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำประปารดต้นไม้หรือสนามหญ้าให้ใช้น้ำดิบจากธรรมชาติแทนให้มากที่สุด๖. ไม่ควรเปิดน้ำรดต้นไม้ในสนามหญ้าทิ้งไว้นานๆ จนน้ำท่วมนอง๗. ก๊อกน้ำที่อยู่ภายนอกอาคาร เช่น บริเวณสนามหญ้าหรือโรงรถควรมอบหมายให้หน่วยงานอาคารสถานที่ทำกุญแจล็อค เพื่อป้องกันการใช้น้ำจากบุคคลภายนอก๘. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจตรา ควบคุม ดูแลการใช้ น้ำประปาให้เป็นไปตามความเหมาะสม
----	------------------------	---